

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG HỌC BÁC ĐỂ TRÒN Y ĐỨC

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Luong y phải nhu từ mẫu", những năm qua, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện y đức, tâm huyết với nghề góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cho biết: Bệnh viện có 240 cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế làm việc tại 21 khoa, phòng; có 108 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bệnh viện đã triển khai thực hiện quy tắc ứng xử giữa từng cá nhân, tập thể khoa, phòng với Bệnh viện, giữa công đoàn với chính quyền. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế ký cam kết không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân. Lồng ghép việc thực hiện quy tắc ứng xử với tuyên truyền học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục y đức, nêu gương người tốt với nhiều hình thức. Bệnh viện cũng niêm yết công khai những nội dung chính của quy tắc ứng xử ở những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người tập trung qua lại để cán bộ, bệnh nhân và gia đình người bệnh cùng tham gia giám sát. Bác sĩ Bùi Văn Hưng, Trưởng khoa Thận nhân tạo cho biết: Bình quân mỗi ngày, Khoa đón tiếp 30 bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo. Họ đều là những bệnh nhân nặng, đến điều trị, lọc máu trong tình trạng mệt mỏi, tâm trạng chán nản nên ngoài việc chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị, các bác sĩ luôn quan tâm động viên để người bệnh có tinh thần lạc quan. Đối với những bệnh

nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện hỗ trợ thuốc để truyền năng cao sức khỏe. Bà Bùi Thị Tinh, xã Nam Bình chia sẻ: Mỗi tuần tôi đến lọc máu 3 lần, mỗi lần 4 tiếng nên cơ thể rất mệt mỏi. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ của Khoa luôn có chúng tôi như người nhà, động viên, an ủi để người bệnh thấy tin yêu cuộc sống hơn, cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Theo Bác sĩ Trần Thị Biên, Trưởng khoa Khám bệnh: Bình quân mỗi ngày, chúng tôi khám cho trên 400 bệnh nhân. Học và làm theo Bác, cán bộ, nhân viên của Khoa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Bệnh viện, nhất là về thời gian làm việc, thái độ ứng xử với bệnh nhân. Hàng ngày, tôi đều có mặt ở phòng khám từ 6 giờ sáng

để trực tiếp khám cho người bệnh và hỏi thăm những ca bệnh khó, phân công bác sĩ, điều dưỡng phụ trách các phòng cho phù hợp để giải quyết mọi việc cho bệnh nhân một cách nhanh nhất. Bà Hà Thị Nhuận, thị trấn Kiến Xương đánh giá: Tôi đã nhiều năm khám và điều trị ở Bệnh viện luôn được các bác sĩ hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, chu đáo. Tôi rất yên tâm, tin tưởng khi đến khám và điều trị tại đây bởi các máy móc, trang thiết bị đều rất hiện đại.

Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cho biết thêm: Để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân, Bệnh viện còn chú trọng phát triển kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi, thay khớp gối, thay khớp háng, phẫu thuật sỏi thận bằng laser, áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính để rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân và người nhà của họ. Bệnh viện đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh như phẫu thuật lá lách, phẫu thuật chữa ngoài tử cung truy xuất như máy chụp cắt lớp 32 dãy, nâng cấp hệ thống xét nghiệm hiện đại, máy siêu âm màu 5D; miễn phí gửi xe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị. Năm 2023, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị đã tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022.

Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, phát triển thêm một số khoa, phòng, dịch vụ khám điều trị theo yêu cầu. Tích cực thực hiện chủ đề của năm "Kỷ cương, phát triển, đổi mới, chuyển đổi số, chăm lo đời sống người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

THU THUY

Điểm tựa của trẻ mồ côi

Từ cuối năm 2021, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) ở huyện Vũ Thư đã tích cực triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phát động. Thông qua chương trình đã giúp trẻ mồ côi ở địa phương có điểm tựa về tinh thần, vật chất.

Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hai chị em ở cùng cụ nội già yếu và bà có họ đã cao tuổi là hoàn cảnh của hai chị em Vũ Minh Châu (sinh năm 2009), Vũ Minh Tuệ (sinh năm 2010), thôn Việt Phong, xã Tân Lập (Vũ Thư). Em Vũ Minh Châu buồn tủi: Những khi em học bài, muốn có bố mẹ giảng nhưng không có nên hai chị em đành tự giảng cho nhau. Lúc mưa gió, nhà dột, chúng em muốn có bố mẹ chõ che; em muốn có bố mẹ chõ đi nhưng không có, hai chị em đành tự dèo nhau đi học. Em rất tủi thân; những lúc như thế, hai chị em luôn động viên nhau để vượt qua.

Thương các em, năm 2022, Hội LHPN xã Tân Lập đã nhận đỡ đầu, mỗi tháng hỗ trợ 10kg gạo, đồng thời kết nối các mạnh thường quân để giúp đỡ các em. Bà Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập cho biết: Trước khi triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội hỗ trợ hai em Châu, Tuệ theo dợt, vào các dịp lễ, tết. Hiện nay, ngoài hỗ trợ gạo Hội còn hỗ trợ tiền học nghề, tiền sách giáo khoa, bảo hiểm thân thể... cho các em. Cũng trong năm 2022, Hội LHPN xã trích quỹ "Mái ấm tình thương" do cán bộ, hội viên xã đóng góp và vận động thêm các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 40 triệu đồng giúp gia đình hai em sửa chữa nhà ở. Điều đáng mừng là Châu, Tuệ ngoan ngoãn, học tập tốt.

Bà Vũ Thị Goiás, bà họ của hai em Châu, Tuệ cho biết: Cụ và bà ốm đau suốt, các cháu còn thơ dại nên gặp nhiều khó khăn. Hội LHPN xã, thôn và các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân giúp đỡ

gia đình tôi nhiều lắm, gia đình tôi rất cảm ơn. Bởi nếu không có sự hỗ trợ này thì các cháu không thể đến trường được.

Bà Bùi Thị Tươi, thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận và gia đình đã "viết trang mới" cho cuộc đời cô bé Đào Thị Liên, quê ở xã Vũ Văn, học sinh lớp 9, Trường THCS Việt Thuận (Vũ Thư) khi đón em về nhà nuôi dưỡng từ năm 2017 đến nay. Chia sẻ về mối lương duyên trở thành "mẹ - con", bà Tươi cho biết: Mẹ của Liên mất năm 2016, bố Liên bị bệnh tâm thần, chi phí mắc bệnh trầm cảm. Khi mẹ mất, ông ngoại đã cao tuổi phải nuôi cả hai chị em. Thấy hoàn cảnh đó, tôi bàn với chồng và quyết định đón Liên về nhà mình để nuôi dạy. Vợ chồng tôi luôn dành điều kiện vật chất, tinh thần tốt nhất có thể để Liên được học tập, phát triển như bạn

bè. Trong gia đình, tôi luôn đối xử công bằng với các con, chưa bao giờ có ý nghĩ phân biệt con nuôi hay con đẻ. Hai vợ chồng dạy các con: Anh, chị lớn có nhiệm vụ bảo ban em Liên, em Liên thì phải nghe lời anh chị. Từ cô bé 8 tuổi ốm yếu, nhút nhát, giờ đây Liên đã tự tin hòa nhập cùng các bạn. Em Liên cho biết: Mẹ Tươi hay mua đồ dùng học tập, quần áo cho em. Quan tâm tới em từng li, từng tí, chỉ dạy em học bài và những điều hay trong cuộc sống. Em đã có một gia đình đầy đủ bố mẹ và các anh chị.

Ở lứa tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", lại mất đi người thân là nỗi đau, sự thiệt thòi khó lấp đầy đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Hiểu được điều này, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, các cấp hội, cán bộ hội ở Vũ Thư đã nỗ lực tìm

"Mẹ đỡ đầu" cho trẻ mồ côi, kết nối vận động nguồn lực hỗ trợ. Bà Ngô Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Thư cho biết: Hiện nay, các cấp hội trong huyện đang nhận đỡ đầu 62 trẻ mồ côi. Để thực hiện chương trình này, các cấp hội sử dụng kinh phí từ các mô hình như: hũ gạo tình thương, biển trả thành tích; đồng thời chủ động, tích cực kết nối, huy động nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng, góp phần hỗ trợ các cháu trong sinh hoạt và học tập.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ, hội viên phụ nữ ở Vũ Thư đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa mẹ và con đỡ đầu. Bà Ngô Thị Tâm cho biết thêm: Với vai trò là cầu nối, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự chung tay góp sức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, góp phần lan tỏa, nhân rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp của chương trình.

KUÂN PHƯƠNG



Bà Bùi Thị Tươi, thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư) nuôi dưỡng em Đào Thị Liên từ năm 2017.

Anh Dụng đam mê nghiên cứu, sáng tạo

Tiết kiệm nhân công lao động, giảm đáng kể tỷ lệ hao hụt thức ăn do rơi vãi, gà phát triển đồng đều... là những hiệu quả của chiếc máy cho gà ăn tự động do anh Chu Sỹ Dụng, khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) sáng chế. Sản phẩm của anh được nhiều hộ chăn nuôi gà trong và ngoài tỉnh sử dụng.

Tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, anh Chu Sỹ Dụng làm việc trong lĩnh vực đóng tàu tại Thành phố Hồ Chí Minh 2 năm và sang Nga làm việc 3 năm. Sau đó, anh quyết định trở về quê hương và gắn bó với nghề chăn nuôi gà. Anh chia sẻ: Trong quá trình chăn nuôi gà, tôi thấy khâu cho gà ăn rất vất vả. Với số lượng hơn 1 vạn con gà, mỗi ngày tôi phải cho gà ăn khoảng 1,2 tấn cám, nên rất nặng nhọc, mất nhiều thời gian và lượng cám bị rơi vãi nhiều. Từ thực tế đó, với những kiến thức đã học, năm 2018, tôi quyết định chế tạo ra máy cho gà ăn tự động để có thể giải quyết những hạn chế trên. Trong 4 tháng nghiên cứu, lắp ráp, máy cho gà ăn tự động đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.



Công nhân Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) vận hành máy cho gà ăn tự động.



Anh Chu Sỹ Dụng (người bên phải) lắp ráp, chế tạo máy cho gà ăn tự động.

Với cấu tạo gọn nhẹ, tiện dụng, máy cho gà ăn tự động do anh Dụng sáng chế giúp giảm nhân công lao động và thời gian cho gà ăn, cám được rải đồng đều, không rơi vãi, gà sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếng lành đồn xa, không chỉ các hộ chăn nuôi gà trong tỉnh mà nhiều hộ ở các tỉnh như Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Tuyên Quang... cũng đến tận xưởng chế tạo máy của anh Dụng để tham quan và đặt hàng. Hợp tác

xã chăn nuôi Nguyễn Gia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) là một trong những đơn vị đang sử dụng máy cho gà ăn tự động do anh Dụng sáng chế. Với quy mô hơn 6 vạn con gà, chiếc máy này đã tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho trang trại chăn nuôi gà của Hợp tác xã. Ông Nguyễn Hữu Tuệ, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia cho biết: Hiện tại, trang trại của Hợp tác xã đang sử dụng 7 máy cho gà ăn tự động của anh Dụng, nhờ đó tăng sức cạnh tranh sản phẩm của Hợp tác xã trên thị trường. Anh Ngần Văn Chỉ, công nhân Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia cho biết: Khi chưa áp dụng máy cho gà ăn tự động, đối

với mỗi chuồng khoảng hơn 1 vạn con gà, chúng tôi phải cho gà ăn bằng tay, mất khoảng 2 giờ. Giờ đây, khi có máy, chúng tôi chỉ cho gà ăn chưa đầy 30 phút, sức lao động được giảm tối đa. Theo chia sẻ của anh Dụng, máy cho gà ăn tự động sử dụng rất dễ dàng. Nhờ cấu tạo xoay dẩy, cám từ bồn chứa sẽ được hệ thống đẩy lên đầu các vòi rồi chảy xuống máng ăn của gà. Người sử dụng chỉ cần bật công tắc để khởi động máy chạy. Máy thiết kế cả nút điều chỉnh tốc độ xe đi và tốc độ cám chảy. Khi có đơn hàng đặt mua máy, anh Dụng sẽ tìm hiểu điều kiện, quy mô của từng trang trại để từ đó thiết kế máy phù hợp nhất. Chính vì những công năng hiệu quả trên, sáng kiến máy cho gà ăn tự động của anh Chu Sỹ Dụng đã vinh dự đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII và hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ X, năm 2022 - 2023.

Không chỉ đam mê sáng tạo, với những kiến thức, kinh nghiệm đã có, anh Dụng còn sẵn sàng tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho bà con nông dân. Anh xứng đáng là tấm gương thanh niên đam mê sáng tạo để nhiều người học tập, noi theo. Anh Dụng cho biết thêm: Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi từ các khách hàng để có thể nâng cấp, cải tiến máy cho gà ăn tự động tiện lợi hơn, phù hợp hơn với nhiều người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tích cực nghiên cứu, tìm tòi và sáng chế ra những thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

THU HOÀI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁI THỤY Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động được khám, tư vấn sức khỏe

Trong 2 ngày 13 - 14/3, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng khám chuyên khoa AloMed (thành phố Thái Bình) tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được khám, tư vấn các bệnh lý nội khoa, đo huyết áp, nhịp tim, siêu âm tuyến giáp, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ung thư gan. Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ sẽ được ưu đãi giảm giá 10% khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ xét nghiệm khác như: siêu âm ổ bụng, khớp; tổng phân tích tế bào máu và nước tiểu; xét nghiệm định lượng bộ mỡ máu...



Việc tổ chức khám, tư vấn sức khỏe giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ một số bệnh nguy hiểm dễ mắc, từ đó có chế độ theo dõi, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao và cải thiện chất lượng cuộc sống.

THU TRANG

Tặng sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 14/3, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Thái Bình, Liên đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh của Trường Tiểu học Hoàng Diệu. 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng và 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc trao sổ tiết kiệm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì đàn em thân yêu, kịp thời động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.



Lãnh đạo Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Bình chào mừng 70 năm giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm thành lập thành phố Thái Bình (2004 - 2024).

PHƯƠNG CHI